

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 01/05/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018
(đã được kiểm toán)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Lô CN 11+ CN 12, cụm công nghiệp An Đông, thị trấn Nam Sách, huyện Nam

Sách, tỉnh Hải Dương

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán	04-05
Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán	06-07
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn	08-09



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Lô CN 11+ CN 12, cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018 của Công ty.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ("Công ty"), được đổi tên từ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0403000550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 09 tháng 03 năm 2007 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 0800373586 đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 26 tháng 02 năm 2009. Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 28 ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Lô CN 11+ CN 12, cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số B9, ngách 6/106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Phạm Ánh Dương	Chủ tịch
Ông Nguyễn Lê Trung	Ủy viên
Ông Phạm Hoàng Việt	Ủy viên
Bà Hòa Thị Thu Hà	Ủy viên
Ông Đinh Xuân Cường	Ủy viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Lê Trung	Tổng Giám đốc
Bà Hòa Thị Thu Hà	Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Thoán	Phó Tổng Giám đốc
Bà Đặng Thị Quỳnh Phương	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Giang	Trưởng ban
Bà Vũ Thị Minh Nguyệt	Ủy viên
Bà Văn Thị Lan Anh	Ủy viên

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018 cho Công ty.

0111
CÓN
CH NH
NG K
A/
AN K

CÔNG TY C

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Lô CN 11+ CN 12, cụm công nghiệp An Đông, thị trấn Nam Sách,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018 (Báo cáo tình hình sử dụng vốn) một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty tuân thủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và đăng ký, lưu ký trái phiếu, công bố thông tin theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Lê Trung

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

105
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
M

10/P
M

Số: 100619.003/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018 kèm theo của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh được lập ngày 05 tháng 06 năm 2019, từ trang 06 đến trang 09, bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018 (Báo cáo tình hình sử dụng vốn) và Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các quy định có liên quan. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Vấn đề khác

Chúng tôi lưu ý người đọc rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biển

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2018-002-1

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

Nguyễn Tuấn Anh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1369-2018-002-1

1.H.H

2.N.T

3.D.P.L

4.O.E

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
KÈM CHỨNG QUYỀN NĂM 2018

I. Thông tin chung về đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

TT	Nội dung	Thông tin
1	Tên trái phiếu chào bán	: Trái phiếu kèm Chứng quyền Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
2	Loại trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo của Tổ chức phát hành và tài sản của bên thứ ba và kèm theo chứng quyền
3	Mệnh giá	: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu
4	Giá bán	: Bằng mệnh giá Trái phiếu
5	Tổng số lượng trái phiếu phát hành	: Tối đa 400 trái phiếu, không quá 2 Đợt phát hành
6	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: Tối đa 400.000.000.000 đồng
7	Kỳ hạn trái phiếu	: 03 năm kể từ ngày phát hành
8	Lãi suất trái phiếu	: 6,7%/ năm
9	Thời điểm phát hành	: Quý IV năm 2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
10	Đối tượng chào bán	: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
11	Tài sản đảm bảo	: Tài sản hợp pháp của Công ty hoặc Bên thứ ba, bao gồm nhưng không hạn chế trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của Bên đảm bảo tại Công ty Cổ phần An Tiên Industries và Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và các tài sản hợp pháp khác
12	Mua lại trái phiếu	: Trừ trường hợp pháp luật liên quan không cho phép, Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đang lưu hành trước hạn trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và điều kiện của Trái phiếu và thỏa thuận với nhà đầu tư.

II. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu

- Tổng thu từ phát hành	400.000.000.000
Số lượng trái phiếu chào bán (trái phiếu)	400
Giá bán (VND/trái phiếu)	1.000.000.000
Tiền thu từ phát hành trái phiếu	400.000.000.000

III. Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành

a) Văn bản pháp lý

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 101001/2018/NQ-ĐHCD ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông qua việc phát hành trái phiếu và mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 101003/2018/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018 về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ chi tiết trái phiếu kèm chứng quyền của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Báo cáo số 091101/2018/BC-AAA ngày 09 tháng 11 năm 2018 về Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Công văn số 7194/UBCK-QLCB ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ kèm theo chứng quyền của AAA.

b) Kế hoạch sử dụng vốn

- Tổng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành là 400.000.000.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành: Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Báo cáo phương án và tình hình sử dụng vốn.

Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Khu Công Nghiệp Việt hòa - Kenmark) và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 101001/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2018 và đến thời điểm 01/05/2019 tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Theo phương án sử dụng vốn	Theo thực tế sử dụng vốn
Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát	349,50	349,50
Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	50,50	50,30
Tổng cộng	400,00	399,80

Tại ngày 13/11/2018, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã chuyên khoản số tiền 349,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (APC) theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 10.11.02/2018/HD-AAA-APC ngày 01 tháng 11 năm 2018 về việc hợp tác dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát. Các thủ tục liên quan đến pháp lý dự án, xây dựng, vận hành, kinh doanh, khai thác dự án và làm việc với các bên khác liên quan đến dự án sẽ do APC chịu trách nhiệm thực hiện và tuân thủ theo Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 2088155065 thay đổi lần thứ sáu ngày 15/03/2019. Tại ngày 22/11/2018, Công ty đã thanh toán chi phí phát hành trái phiếu số tiền 314.700.000 đồng từ nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu. Đến thời điểm 01/05/2019, công ty đang theo dõi số tiền 162.549.432 đồng còn dư thu được từ phát hành trái phiếu trên tài khoản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Đỗ Hoài Linh
Người lập

Nguyễn Thị Thùy Vân
Kế toán trưởng



Nguyễn Lê Trung
Tổng Giám đốc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018

1 . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ("Công ty"), được đổi tên từ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0403000550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 09 tháng 03 năm 2007 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 0800373586 đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 26 tháng 02 năm 2009. Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 28 ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Lô CN 11+ CN 12, cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số B9, ngách 6/106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tháng 7/2010, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã AAA. Sau khoảng 6 năm niêm yết tại HNX, tháng 11/2016, AAA chuyển sàn, chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo Quyết định số 403/QĐ-SGDHCM ngày 06 tháng 10 năm 2016.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty trong năm hiện tại là sản xuất, mua bán các sản phẩm nhựa công nghiệp và các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác.

2 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN

2.1 . Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

2.2 . Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập sau 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh. Ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu là ngày 08/11/2018.

11105
CÔNG TY
KÈM HỮU HẠ
KÈM TOÁN
ISC
TP. HÀ

AN

T
S
586

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Lô CN 11+ CN 12, cụm công nghiệp An Đồng,
thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

2.3 . Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018 của Công ty chỉ được dùng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 101003/2018/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018 về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu riêng lẻ kèm theo chứng quyền của AAA ra công chúng số 7194/UBCK-QLCB ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, không mở rộng ra cho toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

3 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Tại ngày 04/06/2019, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền 162.549.432 đồng còn dư trên tài khoản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để thanh toán chi phí vận chuyển hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty Cổ phần Liên vận An Tín.

Theo đó, tính đến ngày 04/06/2019 Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã sử dụng hết 400 tỷ từ đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018.

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.



Đỗ Hoài Linh
Người lập



Nguyễn Thị Thùy Vân
Kế toán trưởng



Nguyễn Lê Trung
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

